

ถล่มเคียดกลางทะเล คณะ 'จรินทร์' จนท.สำหรั-อกทะเล!

ฝีมือประมงผิดกม.

จับได้ทันควัน '3ลำ'

กลุ่มประมงอวนลากเหิมเกริม ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มขบวนเรือคุ้มกัน 'จรินทร์' ลักษณะวิศิษฐ์กลางทะเลอันดามัน ระหว่างนั่งเรือออกจากภูเก็ตไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดสะพานท่าเทียบเรือเกาะยาว

จ.พังงา (อ่านหน้า 21)

จุนทร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ขณะที่นายจุนทร ถักฉวีวิสิษฐ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วย นายอารยะ วิวัฒน์วานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และข้าราชการในจังหวัดอีกหลายนาย นั่งเรือยนต์ออกจากท่าเรืออ่าวปอ อ.กลาง จ.ภูเก็ต เดินทางไปยัง อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานท่าเทียบเรือ อ.เกาะยาว ระหว่างที่เรือของนายจุนทรและเรือของคณะผู้ติดตามแล่นตามแม่น้ำถึงบริเวณอ่าวพังงาในพื้นที่ อ.เกาะยาว พบเรืออวนลากจำนวน 3 ลำกำลังตั้งลอบท่าประมงอวนลากในเขตหวงห้าม นายอารยะจึงสั่งการให้เรือล่าของนายมานิต เพียรทอง ป้องกันจังหวัดพังงา ซึ่งมีกำลังอาสาสมัคร(อส.) และไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) ทางทะเล พร้อมอาวุธครบมือเข้าจับกุมทันที

ข่าวแจ้งว่า ระหว่างที่เรือของนายมานิตเข้าเทียบเรืออวนเพื่อจับกุม กลุ่มชาวนครจักร์ที่อยู่บนเรืออวนได้ใช้อาวุธปืนสงครามระดมยิงเข้าใส่เรือของนายมานิตจนเกิดโกลาหลอลหม่านขึ้น เพราะไม่คิดว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้น หลังจากนั้นเรืออวนทั้ง 3 ลำได้ตัดอวนทิ้งแล้ววิ่งเครื่องยนต์หลบหนีไป ส่วนเจ้าหน้าที่มีนายอิบรอนหม มะลิวรรณ ทสปช.อายุ 39 ปีถูกกระสุนปืนขนาด .223 เข้าที่บริเวณหน้าอก 1 นัด อาการสาหัส นายอารยะได้สั่งการให้เรือเร็วรีบนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้แพทย์ช่วยชีวิตโดยด่วน พร้อมกับวิฑูรย์ประสานตำรวจ สก.อ.เกาะยาว นำกำลังออกสกัดจับเรืออวนลากทั้ง 3 ลำ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างเกิดเหตุนายจุนทรยังคงเดินทางไปยัง อ.เกาะยาวเพื่อปฏิบัติภารกิจตามปกติ เนื่องจากได้มีกำหนดการไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ได้กำชับไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดหลายนายให้ช่วยดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด

รายงานข่าวแจ้งว่า พ.ต.ท.อมร กองกุล สวส.ท่าหน้าที่สารวัตรวว สก.อ.เกาะยาวใหญ่ พร้อมกำลังสามารถสกัดจับเรืออวนลากทั้ง 3 ลำไว้ได้ในเวลาต่อมา ประกอบด้วยเรือไซคระการ 3 เป็นเรือของแพ "ป.พิชัย" จำนวน 2 ลำ และเรือบำรุงไทยนาเว 1 ลำ พร้อมผู้ต่อมหาลูกเรือรวม 17 คน ในจำนวนนี้เป็นลูกเรือชาวพม่า 15 คน ควบคุมตัวไว้สอบสวนดำเนินคดี

ด้านนายอิบรอนหม ซึ่งถูกนำตัวเข้าห้องไอซียูโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต น.พ.บัญชา ตันฉ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ระดมคณะแพทย์และพยาบาลช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ เนื่องจากกระสุนปืนเจาะทะลุปอดและตับ ทำให้เสียเลือดมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนผ่าตัดเอากระสุนออก ซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยฟื้นคืนได้แล้ว

ต่อมาเวลา 13.29 น.นายจุนทรเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มาลงที่ลานจอดหลังกองบังคับการตำรวจภูธร(บก.ภ.) จังหวัดภูเก็ต จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจนายอิบรอนหมที่นอนรักษาตัวอยู่ห้อง 8 ชั้น 2 ของอาคารรัตนโกสินทร์ โดยขอให้คณะแพทย์และพยาบาลดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ เนื่องจากบาดเจ็บมาจากการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เกาะยาว และ จ.พังงา เร่งตรวจสอบกลุ่มเรืออวนลากบำรุงไทยนาเวและเรือไซคระการที่กระทำการลักลอบ โดยให้เร่งหาตัวผู้รับผิดชอบเพื่อให้ทางตำรวจดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดต่อไป

นายโสม หอมรสกล้า อายุ 40 ปี อส.ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งให้มาอารักขาคณะของนายจุนทรในระหว่างที่มาราชการที่เกาะยาวใหญ่ เมื่อได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงอวนลากลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตหวงห้าม จึงมีคำสั่งให้ออกไปทำการจับกุม โดยที่ตนเองนั่งเรือยนต์อยู่เคียงกับป้องกันจังหวัด นายอิบรอนหม และเพื่อนอส.รวมประมาณ 10 คน เมื่อเข้าไปใกล้เรือไซคระการ 3 ถูกทางเรือระดมยิงใส่ทันที และนายอิบรอนหมถูกยิงบาดเจ็บดังกล่าว

นายธนู แบนเนียน ที่ปรึกษาชาวประมงพื้นบ้านอ่าว จ.พังงา กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าเสียใจกับกรที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งทำการประมงแบบอนุรักษ์ต้องต่อสู้กับกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ พวกเรืออวนลาก อวนรุน เพราะพวกนี้ทำการประมงแบบล้างผลาญทรัพยากรสัตว์น้ำ จนทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย แม้ว่าทางราชการจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่ทุกอย่างยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ จนเมื่อไม่นานมานี้ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นทสปช.ต้องสังเวชชีวิตในการต่อต้านกลุ่มอวนรุนอวนลาก จนสามารถป้องกันแหล่งทำกินของชาวประมงพื้นบ้านไว้ได้ ช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับเพิ่มปริมาณขึ้น ทั้งยังร่วมกับภาครัฐกดดันเรืออวนรุนอวนลากที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ให้เข้ามาหากินในพื้นที่หวงห้ามได้ระยะหนึ่ง แต่บัดนี้เหตุการณ์เลวร้ายได้เกิดขึ้นอีก สมควรที่ทางการจะปราบปรามอย่างจริงจังและให้หมดสิ้นไปเสียที